

# Sau khi gặp T.T. JOHNSON

# HỘI - HẠM HOC GIH - DE GAOLLE

## Quốc Hội lưu nhiệm

Năm thứ tư • Bộ mới • Số 245 • 3 đồng • Thứ Tư 28-6-67

### Yêu cầu Ủy ban Lãnh đạo O.C. bãi bỏ kiểm duyệt bảo vệ quyền an toàn cá nhân

SAIGON. - Quốc Hội lưu nhiệm một quyết nghị ngày 24-6-1967 để yêu cầu Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia bãi bỏ kiểm duyệt để được tiếp tục nghiên cứu và trình bày trước Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Quốc Hội đã tiếp quyết nghị này và chấp hành đúng theo các yêu cầu của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã chấp hành đúng theo các yêu cầu của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã chấp hành đúng theo các yêu cầu của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia.

**CƠ QUAN ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM**

**XUẤT BẢN HÀNG NGÀY**

CHỦ-NHIỆM: **VÕ-VĂN-ÔNG**    CH-UBUT: **QUỐC-ÂN**    TỔNG-THO-KY: **TOÀN-SƠN LÊ-HIỆN**  
 ĐOÀ-ĐOÀN-V: **TRỊ-SỰ**    211 Nguyễn Thái Học Saigon - Điện thoại: **15.503 - 24.195** - HỒ - THƯ: 219

## Trung-Đông: Biến cố bất ngờ tại Ai Cập

## ĐÓNG CỦA PHI - TRƯỞNG LE CAIRE

## NGA LẬP CẦU KHÔNG-VÂN

## ĐƯA QUA AI-CẬP

## hàng «núi» chiến cụ

## Algérie giúp Ai Cập 30 triệu quan

LE CAIRE (UPI). - Các nguồn tin không chính thức tại Ai Cập cho biết rằng Tướng Le Caire đã rời thủ đô Cairo để đi về phía Đông. Các nguồn tin không chính thức tại Ai Cập cho biết rằng Tướng Le Caire đã rời thủ đô Cairo để đi về phía Đông. Các nguồn tin không chính thức tại Ai Cập cho biết rằng Tướng Le Caire đã rời thủ đô Cairo để đi về phía Đông.

### TR. T. THIỆU : 3 năm nữa mới hòa - đàm

### ★NÊU ĐÀU CỨ KHÔNG NGAY THẬT, C.S. SẼ THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN-TRANH CHÁNH - TRỊ

SAIGON (UPI). - Tôi sẽ một quyết nghị để bảo đảm rằng Việt Nam sẽ không đàm phán với Bắc Việt trước khi chúng ta đã đánh bại họ. Tôi sẽ một quyết nghị để bảo đảm rằng Việt Nam sẽ không đàm phán với Bắc Việt trước khi chúng ta đã đánh bại họ.

## MỸ VẤN SÂN SANG thương thuyết

## để giải quyết vấn đề VN

## CỘNG SẢN CUBA CHỦ TRƯỞNG CHO NỖ VAI «CHIẾN TRANH VN» TẠI NAM MỸ

HOA THINH ĐÓN (AP). - Ông Carl Baruch, phái đoàn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, hôm nay đã nói rằng, là người Mỹ đầu tiên nói rằng Mỹ sẽ thương thuyết với Bắc Việt trước khi chúng ta đã đánh bại họ.

## Y KIẾN CHUNG TÔI

## TRƯỚC VỤ LỘN XỘN TẠI TRƯỞNG THỊ CÂN - THO

Bài của *Trần Văn Thọ*

Cách đây mấy tuần, khi mà thị trấn này, chúng tôi đã nhận lời mời của Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia để nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và xã hội.

## Kỷ niệm trong thế 28 năm

## khởi sang Phật - giáo Hòa - Hào

CHAU ĐỐC 26-6. - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hào đã làm lễ kỷ niệm 28 năm khởi đầu của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hào.

## Đôi • nng tiền mỗi l •

## MỠI XE LAM 300 đồng 1 ngày

ĐÓI HÀNH. - Để giải quyết vấn đề đi lại của người dân, Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã quyết định cho thuê xe lam với giá 300 đồng một ngày.

## Giờn với... sùng đản:

## 2 người chết, cả chục bị thương

Anh Nghĩa quân bị án 1 năm tù ở ĐÔNG LẠC TRUNG VU AN MANG TÀI BẾN XE LAM BẠCH HỒ ĐÁ BỊ TỔNG GIAM

## Phát tiền trợ cấp CHO QUỐC GIA NGHĨA TỬ

SAIGON. - Bộ Cựu chiến binh và Công nhân cựu chiến binh đã quyết định phát tiền trợ cấp cho các gia đình của các anh hùng liệt sĩ.

## Ô. CHỒNG 50 THỜI CHEN

## đánh chết có vợ nhỏ 26t.

GIADINH. - Trong số các anh hùng liệt sĩ, có một anh hùng đã đánh chết có vợ nhỏ 26 tuổi.

## HỒM NAY XEM TRƯỞNG 3 TIỂU ĐOÀN GIANG HỒ

KIM DUNG HÂN GIANG HỒ Địch thắng

## Thủ-Tướng Nga tuyên-bố về VẤN-ĐỀ-VN.

## Trung Đông và bang giao

## GIỮA HOA-KY - NGA-SO

BA LE (AP). - Ngày 26-6, Thủ Tướng Liên Xô tuyên bố rằng Liên Xô ủng hộ hòa bình và tự do cho nhân dân Việt Nam.

## Luật sư Ng. văn Lộc ứng cử với P. Sĩ T. của Tiểu. tướng Kỳ

SAIGON. - Luật sư Ng. Văn Lộc ứng cử với P. Sĩ T. của Tiểu. tướng Kỳ.

## Hành quân Lam Sơn

## LOẠI 1 18 V.C.

## 2 TRƯC THĂNG MỸ RỢI

## BẮC VIỆT HOI CHANH TẠI QUANG NGAI

SAIGON 26-6. - Một phái đoàn của Bắc Việt đã đến Quảng Ngãi để tuyên truyền.

## Các Giáo - chức hưu trí ĐƯỢC TÁI THĂM DƯNG

SAIGON 26-6. - Phó Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đã tiếp các giáo chức hưu trí.

## Xâm mình

Như các tài liệu về vấn đề xâm mình đã được công bố, đây là một loại mê tín dị đoan.

## Ra toilet

Nhà vệ sinh công cộng là một sự cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Độc trang 3. TÌNH CHÂN GỒI











